

แอ็กชอลตาเปิดตัวระบบจัดการหน้าร้านออนไลน์ สำหรับช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ในอินเดียและไทย



แอ็กชอลตาเปิดตัวระบบจัดการหน้าร้านออนไลน์สำหรับช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ในอินเดียและไทย

แอ็กชอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น เปิดตัวระบบจัดการหน้าร้านสีพ่นรถยนต์ทางออนไลน์ (Paint Shop Management (PSM)) ในประเทศไทยและประเทศอินเดีย ระบบออนไลน์นี้จะผสมผสานกับระบบฐานข้อมูลสีรุ่นใหม่ ๆ การใช้ สถานะ การดำเนินงานพ่นซ่อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานพ่นซ่อมสีรถยนต์ในอุ้งของคุณ

แอ็กชอลตาตระหนักดีว่าระบบการจัดการอุ้งพ่นซ่อมเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกในการช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ ระบบดังกล่าวนี้ใช้งานง่าย ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน สามารถใช้กับอุ้ง หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ระบบยังใช้งานได้กับการใช้งานที่หลากหลายหรือมีการเชื่อมต่อหลายจุด หลังจากลงทะเบียน แอ็กชอลตา จะทำการฝึกอบรม และสอนวิธีการใช้งานแก่ลูกค้า ตั้งแต่การตั้งค่า ทั้งในสถานที่และจากทางไกล

โซเบอร์ส เซธิ รองประธานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ แอ็กชอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอระบบออนไลน์พีเอสเอ็มในประเทศไทยและอินเดีย นี่คือการก้าวอย่างอันทรงประสิทธิภาพ ในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานพ่นซ่อมสีรถ ช่วยสร้างความเข้าใจแก่ผู้จัดการศูนย์พ่นซ่อมหรืออุ้งพ่นซ่อม ทั้งด้านธุรกิจ การตัดสินใจที่แม่นยำ เรามีแผนที่จะขยายออกไปยังเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้ศูนย์พ่นซ่อมทั้งหลายได้รับประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการศูนย์พ่นซ่อมหรืออุ้งรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพ”

มีโมดูล 3 โมดูลในเครื่องมือนี้ ที่เหมาะสมกับการใช้งานของทุกศูนย์พ่นซ่อมหรืออุ้ง ได้แก่ โมดูลการตั้งสูตรสีพื้นฐาน ใช้ดูสีและราคา โมดูลควบคุมงาน ใช้ในการสั่งสีและจัดส่ง โมดูลพีเอสเอ็มครอบคลุมตั้งแต่ไปเสนอราคา สถานะในการดำเนินงานการพ่นซ่อม จำนวนการพ่นซ่อมสีและการใช้สี วัสดุอุปกรณ์ การทำซ้ำระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ทางออนไลน์

เกี่ยวกับ แอ็กชอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์

แอ็กชอลตา เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในธุรกิจสีเคลือบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมแห่งสีสัน สูตรสีที่สวยงามคงทน พร้อมด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยานพาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ สีเพื่องานพ่นซ่อม อุปกรณ์ ส่วนประกอบที่เป็นไฟฟ้า อาคาร ท่อส่งน้ำ สีของแอ็กชอลตาทนทานต่อ

การกัดกร่อน เพิ่มประสิทธิภาพ ให้สีติดทนนาน ด้วยประสบการณ์กว่า 150 ปี ในอุตสาหกรรมสีเคลือบ พนักงานกว่า 12,800 คน ตอบสนองกลุ่มลูกค้ากว่า 100,000 คน ดำเนินธุรกิจใน 130 ประเทศทั่วโลก แอ็กโซลตาพร้อมตอบสนองลูกค้าด้วยการนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ดีที่สุด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ axaltacoatingsystems.com Twitter @axalta และ LinkedIn